

มียะ คณะกรรมการดำเนินงานปฏิบัติการทางด้านเศรษฐกิจ  
(แผนกเศรษฐกิจการส่งเสริมการค้าและอุตสาหกรรมอำเภออุชิโนะมียะ)

อัตราพรีเมียม20%บัตรซื้อสินค้าพรีเมียมที่ซื้อได้ในราคาพิเศษ

## 『มียะโนะโทกุคุ × โทกุคุทิกเก็ต』 มีขายแล้ว

เบื้องหลังสถานการณ์ยูเครนทำให้เกิดผลกระทบต่อราคาสินค้าขึ้นสูง เพื่อเป็นการช่วยเหลือในผู้ที่ดำเนินชีวิต ผู้ประกอบการค้าในเมืองจึงจัดทำบัตรซื้อสินค้าพรีเมียม 『มียะโนะโทกุคุ × โทกุคุทิกเก็ต』 ออกมาขาย

กลุ่มเป้าหมาย : มาตรฐานวัน (วันที่ เดือน 7 ปี 2022 และ วันที่ เดือน 10 ปี 2022) บุคคลที่ลงทะเบียนพักอาศัยอยู่ในเมืองอุชิโนะมียะ  
ผู้ที่อยู่ในเป้าหมายที่บันทึกข้างบน จะได้รับบัตรแลกซื้อสินค้าไปรษณีย์แล้วส่งไปให้

- 【กำหนดการวันส่ง】 ① วันที่ เดือน 7 ผู้ที่มีทะเบียนชาวเมือง : จากต้นเดือน 9 ~  
② วันที่ เดือน 10 ผู้ที่มีทะเบียนชาวเมือง : จากปลายเดือน 10 ~  
(กลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่ย้ายเข้ามาอยู่ในเมือง หลังวันที่ 2 เดือน 7 เป็นต้นนี้ ① ยกเว้นผู้ที่จะส่งไปให้)

ระยะเวลาที่ขาย : วัน(อังคาร) ที่ 20 เดือน 9 ~ วัน(ศุกร์) ที่31 เดือน 12 ปี 2022

ระยะเวลาที่จะใช้ได้ : วัน(เสาร์)ที่ 1 เดือน 10 ปี 2022 ~ วัน (ศุกร์)ที่31 เดือน 3 ปี 2023

สถานที่วางขาย : วันธรรมดา : ที่ทำการไปรษณีย์ 66 แห่ง ในอำเภออุชิโนะมียะ  
วันหยุด : อิกาทิ • ซูโอ ที่ทำการไปรษณีย์และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ 5 แห่งขึ้นไป



ภาพพจน์ของบัตรซื้อสินค้า▲

ราคาซื้อขาย : 1 เล่ม มี 6000 เยน (มีบัตรใบละ500 เยน 12 แผ่น) ขายในราคา 5000 เยน

ที่บ้านที่กไว้ในบัตรแลกเปลี่ยนที่ใส่มาในซองด้วย 1ท่านจะซื้อได้2เล่ม

ผู้ที่อายุต่ำกว่า18ปี ให้ผู้ปกครองซื้อแทนให้ได้

วิธีซื้อ : นำใบแลกเปลี่ยน ที่ อยู่ในซองที่ส่งมาให้ด้วยนี้ไปยังสถานที่จำหน่ายบัตร(ไปรษณีย์) พร้อมหลักฐานแสดงตัว ก็จะซื้อบัตรซื้อสินค้าได้

ร้านที่จะใช้บัตรได้ : ร้านค้าเล็ก หรือ ร้านที่ให้บริการ ร้านดื่ม กิน

※ มีแผ่นบอกรายละเอียดตามสถานที่จำหน่ายบัตรได้จากตารางสรุปที่รวบรวมเป็นเล่มหรือจะดูจากโฮมเพจที่บ้านที่ข้างล่างโดยเฉพาะ

บัตรซื้อของมีมากเพียงพอ ไม่กำหนดว่าใครจะมาก่อนหรือหลัง

เพื่อหลีกเลี่ยงการแออัดในการซื้อบัตร ขอให้ใช้เวลาที่ว่างไปซื้อบัตรโดยไม่ต้องเร่งรีบ

ทิกเก็ตมีจำนวนมาก  
ไม่ต้องเร่งรีบก็ซื้อได้



■ สถานที่ที่จะสอบถามรายละเอียด ■

บัตรซื้อสินค้าพรีเมียมอำเภอ อุชิโนะมียะ คอลเซ็นเตอร์

หมายเลขโทรศัพท์ : 025-651-3710 (วันธรรมดา เวลา 10 : 00 ~ 17 : 00)



◀ โฮมเพจ โดยเฉพาะ

① นำบัตรแลกซื้อกับหลักฐานแสดงตัวไปซื้อได้ที่สถานที่ต่างๆ

ข้างล่าง ①・② นำไปที่สถานที่ขายบัตร (ดูประกอบจากด้านหน้า)

① บัตรแลกซื้อที่ใส่มาในซอง

② กลุ่มบุคคลที่มีรายชื่อบันทึกหรือหลักฐานแสดงตัว อยางใดอย่างหนึ่ง  
(ผู้ที่มีรายชื่อ ไม่ต้องแสดงหลักฐานแสดงตัว)

หลักฐานแสดงตัวของผู้ที่มีรายชื่อ

ตัวอย่าง หลักฐานแสดงตัว (หลักฐานแสดงตัวทุกชนิด จะต้องมียุใช้งาน)  
บัตรอนุญาตขับขี่ ใบรับรองประวัติการขับขี่ บัตร มายน์เมเบอร์ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต),  
บัตรโฮกันโซว บัตรโฮกันโซว บัตรรักษาของผู้สูงอายุช่วงปลาย บัตร ไดโงโฮกัน  
สมุดพกการฝึกการ สมุดพกการเลี้ยงดู ไจริวการ์ด บัตรรับรองว่ามีวีซ่าถาวรพิเศษ  
บัตรบันทึกพื้นฐานชาวเมือง สมุดเน็งกิง ใบรับรองว่าเม็งกิง ใบรับรองว่าได้รับการคุ้มครองชีวิตความเป็น  
อยู่ ทะเบียนบ้าน (ที่ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน) เป็นต้น  
สามารถซื้อแทนให้ได้ บันทึกข้างบน ①・② เพิ่มผู้มาซื้อแทนต้องแสดงหลักฐานแสดงตัว

購入引換券

購入対象者リスト

宇都宮 太郎		
宇都宮 花子		
宇都宮 旭		

② บอกความประสงค์จำนวนที่ต้องการกับช่องที่ขายว่าจะซื้อกี่เล่ม

- นำใบแลกซื้อบัตรซื้อสินค้ากับหลักฐานแสดงตัว ให้ที่ขายบัตร(ซื้อสินค้า)ดู
- ซื้อได้จาก 1 เล่มขึ้นไปจนถึงจำนวนที่กำหนดได้ จะซื้อกี่ครั้งก็ได้ จนกว่าจะครบจำนวน
- กลุ่มที่เป็นเป้าหมาย จะซื้อได้คนละ 2 เล่ม เท่านั้น

< สถานที่ขาย >

วันธรรมดา : ไปรษณีย์ในอำเภอ 66 แห่ง (เริ่มขาย เวลา 9 : 00 ~ 17 : 00)

อิกาชิ • ชูโอ • มินามิ • ที่ทำการไปรษณีย์คาวาอูจิ เท่านั้น (เริ่มขายเวลา 9 : 00 ~ 18 : 00)

วันหยุด : อิกาชิ • ชูโอ ยูบิงเกียววู

(เวลาขาย วันเสาร์ 9 : 00 ~ 17 : 00, อาทิตย์ • วันหยุดราชการ 9 : 00 ~ 12 : 30)

นอกจากนี้ ที่ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ มากกว่า 5 แห่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับที่ขายบัตรในวันหยุด ขอให้ดูจากโฮมเพจโดยเฉพาะ



購入引換券

購入対象者リスト

宇都宮 太郎	<input checked="" type="radio"/>	
宇都宮 花子		
宇都宮 旭		

จะประทับตราที่ใบแลกซื้อบัตรซื้อสินค้า ตามจำนวนที่ซื้อ ▲

③ ใช้บัตรซื้อสินค้าในร้านค้าภายในอำเภอได้

- โฟสเตอร์หรือ POP เป็นสัญลักษณ์ว่าซื้อสินค้าได้
- โปรดระวัง ใช้บัตรซื้อ จะไม่มีการทอนเงิน
- ที่ตั้งของร้านที่จะใช้บัตรซื้อสินค้า ดูจากตารางสรุปรายชื่อร้านค้า หรือ ดูจาก โฮมเพจ



โปรดระวังการ “แอบอ้าง” และ การหลอกให้โอนเงินเพื่อ 「บัตรพรีเมียม ชื่อของ」  
“การหลอกหลวงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว”